

HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân

Với phương châm hoạt động gần dân, sát dân, vì lợi ích của dân, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn.



Hoạt động giao dịch tại Quỹ Tín dụng nhân dân Chi Hòa (Hưng Hà).

Tiếp vốn cho phát triển kinh tế

Trên địa bàn tỉnh hiện có 85 quỹ TDND hoạt động, trong đó 44 quỹ TDND mở rộng địa bàn sang 62 xã liên kế. Là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả trong hệ thống quỹ TDND trên địa bàn tỉnh, từ khi thành lập đến nay Quỹ TDND Hồng Việt (Đông Hưng) luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên vay vốn để duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Hà Minh Hóa, Giám đốc Quỹ cho biết: Hoạt động trên địa bàn xã Hồng Việt có nghề trồng hoa, cây cảnh, thời gian qua Quỹ luôn ưu tiên cho các gia đình vay vốn duy trì, mở rộng và phát triển nghề. Đến nay, trong tổng dư nợ cho vay của Quỹ hơn 177 tỷ đồng thì cho vay phát triển kinh tế vườn chiếm tới 60%. Cùng với đó, trong quá trình hoạt động, Quỹ luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa

phương, trên cơ sở đó triển khai giải pháp kinh doanh phù hợp, trong đó chú trọng cao công tác thẩm định hồ sơ vay vốn, đồng thời tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả. Ngoài ra, trong giai đoạn 2019 - 2021, để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị Quỹ thống nhất giảm lãi suất cho vay thành viên, có thời điểm xuống mức 8,4%/năm, từ đó khuyến khích các thành viên

tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất.

Đến ngày 31/3, tổng số thành viên của các quỹ TDND trên địa bàn tỉnh đạt gần 156.000 người, tăng 527 thành viên so với thời điểm 31/12/2022. Không chỉ chú trọng phát triển thành viên, hệ thống quỹ TDND còn tập trung phát triển nguồn vốn, khai thác tối đa lượng vốn nhân rỗi trong dân cư. Đến ngày 31/3, huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư đạt 12.098 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thời điểm 31/12/2022, chiếm 92% tổng nguồn vốn của hệ thống quỹ TDND. Nguồn vốn huy động dồi dào đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các thành viên, trong đó tập trung vào cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay xây dựng nông thôn mới; cho vay các lĩnh vực ưu tiên... Đến ngày 31/3, tổng dư nợ cho vay thành viên đạt 9.957 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Chi Đoàn Thị Nhuận, thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt (Đông Hưng) chia sẻ: Được Quỹ TDND Hồng Việt hỗ trợ cho vay vốn, gia đình tôi có điều kiện từng bước mở rộng quy mô trồng hoa, cây cảnh, từ đó nâng cao thu nhập. Trong quá trình làm thủ tục vay vốn, gia đình tôi được cán bộ của Quỹ hướng dẫn rất tận tình nên việc giao ngân vốn vay được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Từ diện tích ban đầu 7 sào đến

nay gia đình tôi đã mở rộng lên 3 mẫu để trồng các loại cây giống và cây cảnh như vạn tuế, cúc Nhật... Sử dụng vốn vay hiệu quả, mô hình trồng hoa, cây cảnh đã đem lại khoảng 300 triệu đồng/năm tiền lãi cho gia đình tôi, đồng thời tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ ở địa phương.

Tích cực chuyển đổi số

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, tăng cường quản lý, củng cố, bảo đảm hoạt động được an toàn, chất lượng, thời gian qua, hệ thống quỹ TDND trên địa bàn tỉnh còn tích cực chuyển đổi số, hướng đến mô hình hoạt động hiện đại. Đến nay, 85/85 quỹ TDND đã đầu tư cơ sở vật chất, trang bị hệ thống máy tính, thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động và chuyển đổi số; 100% quỹ TDND kết nối mạng internet phục vụ hoạt động,

các giao dịch được thực hiện trên hệ thống mạng, phần mềm nghiệp vụ thường xuyên được nâng cấp để nâng cao chất lượng, bảo đảm các giao dịch đúng quy trình, an ninh, an toàn và thuận tiện cho khách hàng. Ông Phạm Huy Phương, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) Chi nhánh Thái Bình cho biết: Với vai trò là "ngân hàng của tất cả các quỹ TDND", để triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số của Co-opBank, Chi nhánh đã cử cán bộ trực tiếp đến các quỹ TDND trên địa bàn hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách thức triển khai, thực hiện; đồng thời, cung cấp các phương tiện nhằm quảng bá các sản phẩm dịch vụ như tờ rơi, giá mica, in mã QR, lắp đặt standee... từ đó giúp cán bộ quỹ TDND nắm bắt đầy đủ các tiện ích của sản phẩm dịch vụ để triển khai tới khách hàng hiệu quả. Đến nay, Co-opBank Chi nhánh Thái

Bình đã mở tài khoản thanh toán cho 912 khách hàng của 70 quỹ TDND; toàn tỉnh đã có 61/85 quỹ TDND là thành viên hệ thống ngân hàng điện tử (CF-eBank) của Co-opBank, 48 quỹ TDND thường xuyên có giao dịch thanh toán chuyển tiền được cấp hạn mức thấu chi, trong đó 39 quỹ TDND phát sinh dư nợ thấu chi tài khoản thanh toán. Trong quý I/2023, toàn hệ thống quỹ TDND đã phát sinh 6.637 lệnh chuyển tiền đi với số tiền hơn 631 tỷ đồng, 13.948 lệnh chuyển tiền đến với số tiền hơn 609 tỷ đồng.

Nhờ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng các thành viên, hệ thống quỹ TDND đã trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín giúp người dân các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, đồng thời góp phần hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn.

MINH HƯƠNG



Nguồn vốn của Quỹ Tín dụng nhân dân Hồng Việt (Đông Hưng) giúp gia đình chi Đoàn Thị Nhuận (thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt) phát triển mô hình trồng hoa, cây cảnh.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG HUYỆN THÁI THỤY  
Chú trọng nâng cao chất lượng các công trình xây dựng



Thi công tuyến đường quy hoạch số 5 từ đê sông Diêm Hộ đến đường quy hoạch số 2, huyện Thái Thụy.

Những năm qua, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (XDCSHT) huyện Thái Thụy đã nỗ lực hoàn thành các dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Qua đó, góp phần mang lại diện mạo mới cho hệ thống hạ tầng cơ sở của huyện theo đúng mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ban Quản lý dự án XDCSHT huyện Thái Thụy được UBND huyện giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Những năm qua, lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý có những chuyển biến, bước đầu thay đổi cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng tích cực. Các công trình do đơn vị thực hiện đều được các ban, ngành và các chủ đầu tư đánh

giá cao về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Năm 2023, Ban Quản lý dự án XDCSHT huyện triển khai 16 dự án, trong đó có 11 dự án đang tổ chức thi công. Một số dự án trọng điểm đang được Ban Quản lý đẩy nhanh tiến độ như: dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch số 5 từ đê sông Diêm Hộ đến đường quy hoạch số 2, huyện Thái Thụy; tổng vốn đầu tư hơn 90 tỷ đồng, thời gian thi công 18 tháng; khởi lượng xây lắp hoàn thành tính đến nay ước đạt 50 tỷ đồng. Dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch số 2, đoạn từ tuyến đường bộ ven biển đến đường tỉnh ĐT.461, huyện Thái Thụy, tổng vốn đầu tư hơn 149 tỷ đồng, thời gian thi công 20 tháng; khởi lượng xây lắp hoàn thành tính đến nay ước đạt hơn 51 tỷ đồng. Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện (giai đoạn 2), tổng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng,

thời gian thi công 18 tháng; hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thiện ép cọc móng, đào móng, cốt thép móng và đổ bê tông hoàn thiện xây tường móng...

Theo ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý dự án XDCSHT huyện: Trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình, Ban Quản lý đã chủ động, tích cực bám sát chỉ đạo của các cấp, ban, ngành, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; khẩn trương và quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành quản lý các dự án, bảo đảm đúng tiến độ. Ngay từ khi triển khai, công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án đã được chú trọng từ bước thiết kế cơ sở, tuyển chọn tư vấn có năng lực, có kinh nghiệm chuyên môn, tuân thủ đúng quy chuẩn, phù hợp công năng sử

dụng, tiết kiệm kinh phí đầu tư... Ngoài ra, Ban Quản lý luôn đề cao, tăng cường công tác giám sát hiện trường thi công dự án. Các hạng mục, công việc được nghiệm thu đúng quy trình, đạt chất lượng và bảo đảm tiến độ. Cùng với giao nhiệm vụ giám sát thường xuyên cho cán bộ có đủ chuyên môn nghiệp vụ, Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn trong công tác thi công xây dựng bảo đảm công trình thi công khách quan; tổ chức nghiệm thu các hạng mục theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình.

Bên cạnh việc tập trung về công tác chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình thì vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay luôn được Ban Quản lý dự án XDCSHT huyện quan tâm. Hiện tại, số lượng cán bộ, người lao động đang làm việc tại đơn vị là 19 người, trong đó 17 người có trình độ chuyên môn đại học. Hàng năm, Ban Quản lý luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị. Nhờ vậy, công tác quản lý dự án ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư các dự án.

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án XDCSHT huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp về tổ chức quản lý dự án xây dựng công trình, nâng cao công tác lựa chọn và quản lý nhà thầu, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, trong đó tập trung dồn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai thi công để sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thực hiện tốt công tác quản lý các công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường; tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án sắp triển khai...

TRẦN TUẤN

Chị Hiếu "mãi sắt thành vàng"

Làng nghề sản xuất dưa của xã Mê Linh (Đông Hưng) được mệnh danh là làng nghề "mãi sắt thành vàng", từ xưa đã góp phần không nhỏ giúp vùng quê này "thay da đổi thịt". Song, cơ chế thị trường đã khiến làng nghề tiêu mai một. Thế nhưng, vẫn còn có người đam mê, tâm huyết, trăn trở duy trì, phát triển nghề truyền thống của địa phương. Một trong những người đó là chị Trần Thị Hiếu.

Ở tuổi 60, không thể xin vào làm tại các công ty nhưng nhờ có công việc tại cơ sở sản xuất chum chuột, cán thép của chị Trần Thị Hiếu, bà Nguyễn Thị Duyên, xã Mê Linh vẫn có thu nhập ổn định 3 - 4 triệu đồng/tháng. Bà Duyên cho biết: Công việc ở đây không nặng nhọc, phù hợp với sức khỏe của tôi. Ngoài thời gian lo việc đồng áng của gia đình, tôi tới đây làm để có thêm thu nhập. Từ cơ sở sản xuất nhỏ chỉ hai vợ chồng làm, sau hơn 20 năm hoạt động đến nay chị Hiếu đã mở rộng cơ sở, giải quyết việc làm cho trên 20 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ con nhỏ, không có điều kiện vào công ty. Chị Nghiễm Thị Thảo, xã Mê Linh chia sẻ: Chúng tôi đi làm ăn xa, con còn nhỏ nên tôi xin vào làm tại cơ sở của chị Hiếu. Vừa có việc làm, thu nhập ổn định vừa chăm lo được việc nhà và các con.

Từ khi lập gia đình, nhà chồng đã có nghề sản xuất dưa dưa, vậy là chị Hiếu học và theo nghề truyền thống của nhà chồng tới bây giờ, đồng thời phát triển thêm nghề làm chum chuột. Khi chồng ốm rồi qua đời, thị trường tiêu thụ chum kém, giá nguyên liệu đầu vào cao mà giá bán sản phẩm lại không tăng, một mình chị vất vả và chèo chống để giữ lửa nghề truyền thống. Chị Hiếu cho biết: Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều gia đình đã phải bỏ nghề hoặc sản xuất cầm chừng, sản lượng giảm nhưng tôi tiếc nghề hai vợ chồng vất vả và gây dựng gom vốn đầu tư máy uốn khung, quay lò xo nhằm giảm công việc nặng nhọc cho người lao động. Bên cạnh đó, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hiện sản phẩm của cơ sở chủ yếu tiêu thụ thị trường miền Nam, các chủ cửa hàng ở miền Nam nhập của tôi rồi xuất sang Campuchia. Hàng do cơ sở sản xuất luôn đạt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, nhiều khi giá cả thị trường lên xuống thất thường tôi vẫn giữ một mức giá, vì thế dù khó khăn, có nhiều cơ sở cạnh tranh nhưng khách hàng vẫn luôn ủng hộ. Trong năm có 2 đợt cao điểm xuất tôi xin vào làm tại cơ sở của chị Hiếu. Vừa có việc làm, thu nhập ổn định vừa chăm lo được việc nhà và các con.

ít, cơ sở tăng cường làm hàng cán thép để lấy hàng nợ nuôi hàng kia. Thời điểm này bầy chuột khó tiêu thụ, trong kho tồn nhiều hàng nhưng cơ sở vẫn nhập nguyên liệu về, duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. Những lúc khó khăn, người lao động cùng chia sẻ với cơ sở. Bà Bùi Thị Khái, xã Mê Linh cho biết: Tôi làm ở đây thu nhập mỗi tháng được 4 triệu đồng, bình thường thì lấy hết lương nhưng khi cơ sở khó khăn thì chúng tôi đồng thuận nhận một nửa lương hoặc 2/3 lương, khi bán được hàng chúng tôi nhận nốt số còn lại.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn song hiện nay cơ sở của chị Hiếu vẫn là cơ sở lớn nhất xã Mê Linh, doanh thu hàng năm đạt 500 - 600 triệu đồng. Chị Bùi Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh cho biết: Hoàn cảnh gia đình chị Hiếu rất khó khăn, chồng mất, phải chăm lo bố mẹ già, nuôi 3 con nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo chị Hiếu vẫn một mình chu toàn việc nhà, làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đồng thời vẫn thu xếp công việc tham gia sinh hoạt hội. Chúng tôi vẫn tuyên truyền gương điển hình của chị Hiếu tại các hội nghị để những chị em khác học tập, làm theo.

TRUNG HIẾU



Cơ sở của chị Trần Thị Hiếu giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho trên 20 lao động địa phương.